

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 24 เม.ย. 2561 หน้า 6 เรื่อง แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

กรุงเทพธุรกิจ ● “กพช.” รับทราบความคืบหน้าการจัดทำแผนพีดีพี 2018 คาดเปิดประชาพิจารณ์ในเดือน มิ.ย. นี้ ยืนยันค่าไฟฟ้าตลอดแผน 20 ปี ต้องไม่เกินราคาปัจจุบัน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รับทราบการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสะท้อนแนวนโยบายของรัฐบาลและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การพิจารณาการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค

โดยแผน PDP ฉบับใหม่ ปี 2560-2579 (หรือ PDP 2018) จะเปิดให้ประชาพิจารณ์ในเดือน มิ.ย. นี้ และกำหนดการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอ กพช. อีกครั้งภายในเดือน ส.ค.-ก.ย. นี้

ทั้งนี้ แผน PDP 2018 จะให้ความ

กพช. เร่งแผน ‘พีดีพี 2018’ ค่าไฟปี 79 ไม่เกิน 5 บาท

สำคัญใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า รายงานที่ โดยคำนึงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมืองในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิง และมีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสมมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ด้านเศรษฐกิจ คำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และมีการปรับปรุงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่าง

มีประสิทธิภาพ

และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปลายแผนไม่เกิน 0.319 kgCO₂/kWh ส่งเสริมระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าจะสามารถชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ราคาค่าไฟฟ้าตลอดแผน 20 ปี จะต้องไม่เกินไปกว่าราคาค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน และต้องต่ำกว่าค่าไฟฟ้าปลายแผนปี 2579 ที่เดิมจะอยู่ที่ประมาณกว่า 5 บาทต่อหน่วย